

Số: /TB-SYT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO

Trả lời phản ánh từ số điện thoại 01687128471 trên hệ thống đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT

Ngày 23/7/2018, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ SĐT: 0168712847 trên **hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu** với nội dung phản ánh như sau: “Người dân là nhân viên của Trung tâm Y tế Huyện Đất Đỏ - gọi lên DDN xin phản ánh thông tin : Cho đến ngày hôm nay là 23/7/2018, mà các nhân viên trong trung tâm vẫn chưa được nhận lương của tháng này. Mà khi liên hệ ban Lãnh Đạo và phòng Kế toán thì không ai giải thích lý do tại sao. Và người dân có biết được thông tin: Ban Lãnh đạo và Phòng Kế toán hiện nay đang có tính về chuyển đi du lịch ở nước ngoài. Người dân mong cơ quan chức năng xem xét và xử lý sự việc trên. Người dân xin không công khai SĐT người dân gọi lên phản ánh sự việc này”

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, TTYT huyện Đất Đỏ đã tiến hành xác minh sự việc, kết quả giải trình như sau:

1. Về phản ánh chưa nhận được lương: Vào buổi họp giao ban ngày 2/7/2018 (Thứ Hai) Phòng Kế toán báo cáo về nội dung: Phòng TCKT đã gửi bảng lương về Sở Y tế duyệt theo yêu cầu của kho bạc, đến ngày 8/7/2018 P. TCCB Sở Y Tế có liên hệ để nhận bảng lương, cùng ngày phòng TCKT gửi bảng lương ra Kho Bạc để rút lương nhưng Kho bạc báo là số dự toán NSNN cấp không đủ để thanh toán lương do đã bị giảm trừ dự toán 2.464.281.897 theo Công văn số 1202/SYT-KHTC ngày 14/05/2018, thông qua cuộc giao ban tuần ngày 9/7/2018 P.TCKT có báo cáo nội dung lương của TTYT tháng này trễ so với những tháng trước và Giám Đốc cũng kết luận là lương tháng này trễ, đề nghị các khoa phòng triển khai cho nhân viên được biết. Ngày 16/7/2018 P.TCKT tiếp tục báo cáo nội dung lương trễ và Giám Đốc đã kết luận lương tháng này trễ, đề nghị khoa phòng triển khai cho nhân viên được biết; P.TCKT liên hệ Phòng Kế toán Sở Y tế về kinh phí giao dự toán năm 2018 để được cấp bổ sung kinh phí.

2. Về phản ánh nhân viên liên hệ ban Lãnh Đạo và phòng Kế toán thì không ai giải thích lý do tại sao: Ban Giám đốc và Phòng Tài chính kế toán

không ghi nhận ý kiến nào của cán bộ viên chức thắc mắc về việc chi trả lương trễ.

3. Về thông tin Ban lãnh Đạo và Phòng Kế toán hiện nay đang có tính về chuyến đi du lịch ở nước ngoài: Thời gian qua, đơn vị có ý tưởng tổ chức đi Campuchia cho 1 số cán bộ viên chức bằng nguồn kinh phí tự túc. Nhưng từ ngày đơn vị nhận được công văn 2620-CV/HU về việc ***“Trong tháng 6/2018 đến Tết âm lịch, tất cả cán bộ viên chức, đơn vị trong toàn huyện không được đi nước ngoài, trừ những trường hợp đặc biệt, bất khả kháng và phải được cấp có thẩm quyền chấp thuận”***; đơn vị đã nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của huyện ủy và hủy bỏ ý tưởng tổ chức đi Campuchia.

Qua sự việc trên, Sở Y tế đề nghị: BGĐ Trung tâm Y tế Đất Đỏ tiếp thu ý kiến của người dân, nhận khuyết điểm đã để xảy ra chi trả lương chậm cho cán bộ viên chức. Trong thời gian tới, đơn vị có kế hoạch chủ động trong việc chi trả lương đúng thời gian quy định, đồng thời có biện pháp triển khai, phổ biến, công khai thông tin đến toàn thể cán bộ viên chức khi có những khó khăn, vướng mắc của đơn vị để tạo sự đồng thuận trong cán bộ viên chức.

Sở Y tế xin thông báo đến người dân được biết./.

Nơi nhận:

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (B/cáo);
- Đăng trên ĐDN BRVT (T/báo);
- Cổng Thông tin điện tử SYT;
- TTYT Đất Đỏ;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC